

THÔNG BÁO THỎA THUẬN GIẢI QUYẾT VỤ VIỆN TẬP THỂ

QUÝ VỊ SẼ NHẬN ĐƯỢC TIỀN BỒI THƯỜNG THEO THỎA THUẬN GIẢI QUYẾT

QUÝ VỊ SẼ NHẬN ĐƯỢC TIỀN BỒI THƯỜNG VÌ QUÝ VỊ ĐÃ BỊ GIAM GIỮ TẠI NHÀ TÙ HẠT SANTA CLARA TRONG 12 GIỜ TRỞ LÊN SAU KHI LUẬT SƯ QUẬN TỪ CHỐI TRUY TỐ QUÝ VỊ TRONG KHOẢNG THỜI GIAN TỪ NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2018 ĐẾN NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2021.

THỎA THUẬN GIẢI QUYẾT VỤ VIỆN TẬP THỂ GIỮA CAMARLINGHI VÀ HẠT SANTA CLARA, SỐ: 21-CV-03020-EJD (N.D. CAL.), CHO PHÉP QUÝ VỊ ĐƯỢC HƯỞNG: \$250.00 MỖI GIỜ CHO 12-24 GIỜ BỊ TẠM GIAM ĐƯỢC BỒI THƯỜNG ĐẦU TIÊN VÀ \$295.00 MỖI GIỜ CHO MỖI GIỜ BỊ TẠM GIAM ĐƯỢC BỒI THƯỜNG THÊM SAU ĐÓ

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THÔNG BÁO NÀY.

Tòa án đã phê chuẩn Thông Báo này. Thông Báo này không phải là một hành vi xúi giục. Thông Báo này không phải là một vụ kiện và quý vị sẽ không bị khởi kiện, mà Thông Báo này chỉ mô tả một vụ kiện đang được xem xét giải quyết. Tuy nhiên, các quyền hợp pháp của quý vị sẽ bị ảnh hưởng cho dù quý vị có hành động hay không.

- Thỏa thuận giải quyết đã được đề xuất trong một vụ kiện tập thể nhằm khởi kiện Hạt Santa Clara về việc giam giữ người tại Nhà Tù Hạt Santa Clara trong 12 giờ trở lên sau khi Luật Sư Quận từ chối truy tố trong khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 4 năm 2018 đến ngày 26 tháng 4 năm 2021.
- Hồ sơ của Hạt cho thấy rằng từ **ngày 26 tháng 4 năm 2018 đến ngày 26 tháng 4 năm 2021**, quý vị đã bị giam giữ tại Nhà Tù Hạt Santa Clara trong 12 giờ trở lên sau khi Luật Sư Quận từ chối truy tố quý vị.
- Thỏa thuận giải quyết được đề xuất sẽ cho phép quý vị được hưởng một khoản bồi thường bằng tiền. Các điều khoản giải quyết được mô tả chi tiết dưới đây.
- **Tòa án đã chấp thuận sơ bộ thỏa thuận giải quyết vụ kiện tập thể. Thông Báo này cung cấp cho quý vị các lựa chọn và hướng dẫn về cách quý vị có thể phản hồi Thông Báo.**



Các Quyền và Lựa Chọn Hợp Pháp của Quý Vị trong Thỏa Thuận Giải Quyết Đây

Gửi Đơn Yêu Cầu Bồi Thường trước ngày 4 tháng 9 năm 2023 (Mẫu Đơn Yêu Cầu Bồi Thường được đính kèm theo Thông Báo này và quý vị cũng có thể tìm và hoàn thành mẫu đơn trên trang web về thỏa thuận giải quyết)	Cách duy nhất để nhận được khoản bồi thường theo thỏa thuận giải quyết này là gửi một mẫu đơn yêu cầu bồi thường đơn giản (quý vị có gửi mẫu đơn này trực tuyến hoặc qua đường bưu điện). Quý vị sẽ nhận được một tấm séc qua đường bưu điện sau khi quý vị gửi đơn yêu cầu bồi thường.
Phản Đối trước Ngày 28 Tháng 10 Năm 2022 (Phản đối nếu quý vị không hài lòng với toàn bộ hoặc một phần thỏa thuận giải quyết) Tham Dự Phiên Điều Trần	Gửi thư cho Tòa Án để giải thích lý do tại sao quý vị không hài lòng với thỏa thuận giải quyết. Yêu cầu phát biểu trước Tòa về tính công bằng của thỏa thuận giải quyết.
Chọn Không Tham Gia trước Ngày 28 Tháng 10 Năm 2022 (Chọn Không Tham Gia nếu quý vị không muốn tham gia thỏa thuận giải quyết)	Gửi thư cho Tòa Án để yêu cầu quý vị không muốn tham gia thỏa thuận giải quyết.
Không Hành Động	Quý vị sẽ không nhận được khoản thanh toán nào. Quý vị từ bỏ quyền phản đối hoặc chọn không tham gia thỏa thuận giải quyết.

KHOẢN THANH TOÁN ƯỚC TÍNH CỦA QUÝ VỊ THEO THỎA THUẬN GIẢI QUYẾT NÀY:

Số tiền quý vị nhận được sẽ được tính toán dựa trên số giờ quý vị bị giam giữ tại Nhà Tù Hạt Santa Clara sau khi Luật Sư Quận từ chối truy tố quý vị. Quy trình tính toán sẽ bắt đầu trong vòng 12 giờ sau khi Luật Sư Quận từ chối truy tố cho đến khi quý vị được trả tự do. Quý vị sẽ nhận được séc cho số tiền này nếu quý vị gửi đơn yêu cầu bồi thường bên dưới trước **ngày 4 tháng 9 năm 2023**.

THÔNG TIN CƠ BẢN

1. MỤC ĐÍCH CỦA THÔNG BÁO NÀY LÀ GÌ?

Mục đích của Thông Báo này là để cho quý vị biết rằng Tòa Án đã chấp thuận sơ bộ thỏa thuận giải quyết một vụ kiện tập thể đang chờ xử lý tại Tòa Sơ Thẩm Liên Bang phụ trách Khu Vực Bắc California, Vụ Việc Số: 21-cv-03020-EJD(LB), với tiêu đề *Vụ Kiện giữa Camarlinghi và Hạt Santa Clara*, và quý vị sẽ nhận được tiền bồi thường theo thỏa thuận giải quyết.

Thông Báo này cũng nhằm mục đích thông báo cho quý vị rằng quý vị có thể phản đối hoặc chọn không tham gia thỏa thuận giải quyết.

Một phiên điều trần đề cập đến tính công bằng, đầy đủ và hợp lý của thỏa thuận giải quyết sẽ được tổ chức vào lúc **9 giờ sáng, ngày 8 tháng 12 năm 2022** để xác định xem liệu thỏa thuận giải quyết có nhận được sự chấp thuận chính thức hay không.

2. VỤ KIẾN NÀY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ?



THÔNG BÁO THỎA THUẬN GIẢI QUYẾT - 2
Camarlinghi v. Santa Clara County, NO. 21-CV-03020-EJD (N.D. CAL.)
SANTACLARAVERDETENTION.COM

Vụ kiện cáo buộc rằng trong khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 4 năm 2018 đến ngày 26 tháng 4 năm 2021, Hạt Santa Clara đã giam giữ các Thành Viên Tập Thể tại Nhà Tù Hạt Santa Clara trong hơn 12 giờ sau khi Luật Sư Quận từ chối truy tố họ và không có lý do nào khác biện minh cho việc tiếp tục giam giữ họ. Vụ kiện cáo buộc rằng Hạt Santa Clara đã vi phạm Tu Chính Án 14 của Hiến Pháp Hoa Kỳ.

3. QUAN ĐIỂM CỦA HẠT SANTA CLARA ĐỐI VỚI CÁC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NHƯ THẾ NÀO?

Hạt Santa Clara từ chối trách nhiệm pháp lý và tất cả các cáo buộc trong vụ việc.

4. TẠI SAO NGUYÊN ĐƠN CẦN XIN SỰ CHẤP THUẬN CHO THỎA THUẬN GIẢI QUYẾT?

Nguyên Đơn và các luật sư của mình đang xin chấp thuận cho thỏa thuận giải quyết vì họ tin rằng thỏa thuận giải quyết vụ kiện tập thể được đề xuất với Hạt Santa Clara là công bằng, hợp lý, đầy đủ và vì lợi ích tốt nhất của các thành viên trong Tập Thể. Hơn nữa, họ tin rằng thỏa thuận giải quyết sẽ mang lại khoản bồi thường đáng kể cho mỗi Thành Viên Tập Thể.

5. TẠI SAO TÔI LẠI NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO NÀY?

Quý vị nhận được Thông Báo này vì trong khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 4 năm 2018 đến ngày 26 tháng 4 năm 2021, quý vị đã bị giam giữ tại Nhà Tù Hạt Santa Clara trong hơn 12 giờ sau khi Luật Sư Quận từ chối truy tố quý vị.

6. AI LÀ LUẬT SƯ ĐẠI DIỆN CHO CÁC BÊN?

Luật Sư đại diện cho Nguyên Đơn và Thành Viên Tập Thể

Akeeb Dami Animashaun, Esq.
14 Wall Street, Suite 1603
New York, NY 10005
929.266.3971
animashaun@pm.me

JUSTICE CATALYST LAW
Lucy Brierly Bansal
Janet Herold
40 Rector Street, Floor 9
New York, NY 10006
518.732.6703
lbansal@justicecatalyst.org
jherold@justicecatalyst.org

LUẬT SƯ ALEXIS C. BEACH & RACHEL LEDERMAN
Rachel Lederman, SBN 130192
P.O. Box 40339
San Francisco, CA 94140-0339
415.282.9300
rachel@sfbia.com

Luật Sư Đại Diện cho Bị Cáo Hạt Santa Clara

Kim H. Hara, Phó Trưởng Ban Cố Vấn Hạt
Văn Phòng Luật Sư Hạt, Hạt Santa Clara
70 West Hedding Street, East Wing, 9th Floor



San José, CA 95110
408.299.5900

7. THỎA THUẬN GIẢI QUYẾT ĐƯỢC ĐỀ XUẤT LÀ GÌ?

Sau đây là nội dung tóm tắt về thỏa thuận giải quyết được đề xuất. Các điều khoản đầy đủ liên quan đến thỏa thuận giải quyết được đề xuất được nêu trong Thỏa Thuận Giải Quyết Vụ Kiện Tập Thể và Thông Cáo Chung (“Thỏa Thuận Giải Quyết”) giữa Nguyên Đơn và Hạt Santa Clara, đang được nộp tại Tòa Sơ Thẩm Liên Bang phụ trách Khu Vực Bắc California, tọa lạc tại 280 South 1st Street, San José, CA 95113 và được cung cấp trực tuyến tại santaclaraoverdetention.com.

Theo Thỏa Thuận Giải Quyết, Hạt Santa Clara đã đồng ý thanh toán tổng số tiền trị giá \$2,375,000.00 từ “Quỹ Thanh Toán Tiền Bồi Thường” để giải quyết tất cả các yêu cầu bồi thường được xác nhận trong vụ kiện này. Quỹ Thanh Toán Tiền Bồi Thường Theo Thỏa Thuận Giải Quyết sẽ được sử dụng để thanh toán cho các khoản sau: (a) các khoản thanh toán tiền bồi thường theo thỏa thuận giải quyết cho cá nhân đối với những Thành Viên Tập Thể có yêu cầu bồi thường hợp lệ; (b) thông báo và chi phí quản lý do Cán Bộ Quản Lý Phụ Trách Thanh Toán Tiền Bồi Thường chi trả; (c) phần thưởng khuyến khích cho Nguyên Đơn Dylan Camarlinghi; và (d) phí luật sư, chi phí và lệ phí.

Thanh Toán Tiền Bồi Thường Theo Thỏa Thuận Giải Quyết Cho Cá Nhân

Số tiền \$1,980,000.00 trong Quỹ Thanh Toán Tiền Bồi Thường sẽ được phân bổ để chi trả cho các Thành Viên Tập Thể. (Quý vị là một Thành Viên Tập Thể!)

Các khoản thanh toán cho những Thành Viên Tập Thể đã gửi yêu cầu bồi thường hợp lệ và kịp thời sẽ được tính theo công thức sau: \$250.00/giờ cho mỗi giờ bị giam giữ được bồi thường trong khoảng thời gian từ 12 đến tối đa 24 giờ và \$295.00/giờ cho mỗi giờ bị giam giữ được bồi thường trong khoảng thời gian 24 giờ.

Phí và Chi Phí cho Luật Sư Cố Vấn Tập Thể, Tiền Thưởng Khuyến Khích cho Đại Diện Tập Thể và Chi Phí Quản Lý

Tùy thuộc vào sự chấp thuận của Tòa Án, số tiền \$395,000.00 trong Quỹ Thanh Toán Tiền Bồi Thường sẽ được phân bổ cho chi phí quản lý thỏa thuận giải quyết, phần thưởng khuyến khích cho Nguyên Đơn, phí luật sư, chi phí kiện tụng và phí tổn.

- Số tiền không vượt quá \$50,000.00 sẽ được phân bổ để thanh toán chi phí quản lý thỏa thuận giải quyết cho Cán Bộ Quản Lý Phụ Trách Thanh Toán Tiền Bồi Thường.
- Số tiền không vượt quá \$20,000.00 sẽ được phân bổ để thanh toán cho Nguyên Đơn Dylan Camarlinghi, với tư cách là Đại Diện Tập Thể, cho thời gian hoạt động vì Tập Thể.
- Phần còn lại trong tổng số tiền \$395,000.00 sẽ được phân bổ để thanh toán phí, lệ phí và chi phí cho luật sư Cố Vấn Tập Thể.

Đề nghị chấp thuận thỏa thuận giải quyết cuối cùng, bao gồm đơn của luật sư Cố Vấn Tập Thể để yêu cầu thanh toán tiền bồi thường cho phí luật sư, chi phí và phí tổn sẽ được nộp cho Tòa Án trước ngày 28 tháng 11 năm 2022 và quý vị có thể xem trong hồ sơ tòa án hoặc trực tuyến tại santaclaraoverdetention.com.

8. CÁC LỰA CHON/QUYỀN CỦA TÔI LÀ GÌ?



A. Gửi đơn yêu cầu bồi thường trước ngày 4 tháng 9 năm 2023 và nhận séc thanh toán yêu cầu bồi thường (Mẫu Đơn Yêu Cầu Bồi Thường được đính kèm theo Thông Báo này và được cung cấp trên trang web về thỏa thuận giải quyết -santaclaraverdetention.com)

Để nhận được tiền thanh toán theo thỏa thuận giải quyết này, quý vị phải **gửi đơn yêu cầu bồi thường trước ngày 4 tháng 9 năm 2023**.

Quý vị có thể gửi đơn yêu cầu bồi thường trực tuyến hoặc gửi đơn yêu cầu bồi thường đã hoàn tất cho Cán Bộ Quản Lý Phụ Trách Thanh Toán Tiền Bồi Thường bằng cách sử dụng phong bì đã trả trước bưu phí có trong gói Thông Báo này.

B. Phản đối thỏa thuận giải quyết

Quý vị có thể yêu cầu Tòa Án từ chối phê duyệt toàn bộ hoặc một phần thỏa thuận giải quyết bằng cách đệ đơn phản đối thỏa thuận giải quyết được đề xuất hoặc bất kỳ phần thỏa thuận giải quyết nào. Quý vị không thể yêu cầu Tòa Án ban hành phán lệnh giải quyết khác; Tòa Án chỉ có thể phê duyệt hoặc từ chối thỏa thuận giải quyết mà các bên đã đồng thuận. Nếu Tòa Án từ chối phê duyệt, sẽ không có khoản thanh toán tiền bồi thường được chi trả và vụ kiện sẽ tiếp tục diễn ra.

Mọi phản đối đối với thỏa thuận giải quyết được đề xuất phải được lập thành văn bản. Nếu quý vị nộp văn bản phản đối kịp thời, quý vị có thể, nhưng không bắt buộc, phải trình diện trực tiếp hoặc thông qua luật sư riêng của quý vị tại Phiên Điều Trần Chấp Thuận Cuối Cùng. Nếu quý vị có luật sư đại diện riêng, quý vị có trách nhiệm thuê và thanh toán phí luật sư.

Tất cả văn bản phản đối và giấy tờ chứng minh phải được **nộp hoặc đóng dấu bưu điện vào hoặc trước ngày 28 tháng 10 năm 2022**. Quý vị phải nộp chúng cho Tòa Án bằng cách gửi qua đường bưu điện đến Thư Ký Ban Giải Quyết Vụ Kiện Tập Thể, Tòa Sơ Thẩm Liên Bang phụ trách Khu Vực Bắc California, 280 South 1st Street, San José, CA 95113, hoặc nộp chúng trực tiếp tại bất kỳ địa điểm nào của Tòa Sơ Thẩm Liên Bang phụ trách Khu Vực Bắc California.

Mọi văn bản phản đối **phải** trình bày rõ tất cả các lý do phản đối của quý vị. Ngoài ra, mọi văn bản phản đối **phải** bao gồm những thông tin sau: (a) tên vụ kiện và số vụ kiện này (*Vụ Kiện giữa Camarlinghi và Hạt Santa Clara*, Số: 21-cv-03020-EJD); (b) họ và tên, địa chỉ, số điện thoại và bốn chữ số cuối của số an sinh xã hội của quý vị nhằm mục đích xác minh; và (c) chữ ký của quý vị, hoặc chữ ký của luật sư (nếu có). Mặc dù theo quyết định của mình, Tòa Án có thể cho phép đệ trình đơn phản đối cho đến ngày diễn ra Phiên Điều Trần Chấp Thuận Cuối Cùng, nhưng đơn phản đối của quý vị sẽ chỉ được đảm bảo xem xét nếu quý vị đệ trình lên Tòa trước **ngày 28 tháng 10 năm 2022**.

Các luật sư đại diện cho Tập Thể và Hạt Santa Clara sẽ được phép đệ trình lên Tòa Án một văn bản trả lời cho bất kỳ phản đối nào đã được đệ trình.

C. Chọn không tham gia hoặc loại trừ quý vị khỏi thỏa thuận giải quyết

Nếu quý vị không muốn tham gia thỏa thuận giải quyết và muốn duy trì quyền đưa ra các yêu cầu bồi thường của riêng quý vị trong phạm vi vụ kiện với tư cách cá nhân, quý vị phải gửi yêu cầu loại trừ đến Cán Bộ Quản Lý Phụ Trách Thanh Toán Tiền Bồi Thường, như được đề cập dưới đây. Đơn yêu cầu loại



trừ phải được gửi đến Cán Bộ Quản Lý Phụ Trách Thanh Toán Tiền Bồi Thường qua đường bưu điện và **đọc đóng dấu bưu điện vào hoặc trước ngày 28 tháng 10 năm 2022.**

Đơn yêu cầu loại trừ khỏi thỏa thuận giải quyết **phải** bao gồm những thông tin sau: (a) tên vụ kiện và số vụ kiện này (*Vụ Kiện giữa Camarlinghi và Hạt Santa Clara*, Số: 21-cv-03020-EJD); (b) họ và tên, địa chỉ, số điện thoại và bốn chữ số cuối của số an sinh xã hội của quý vị nhằm mục đích xác minh; và (c) chữ ký của quý vị, hoặc chữ ký của luật sư (nếu có); và (d) tuyên bố rằng quý vị muốn loại mình khỏi thỏa thuận giải quyết vụ việc hoặc thông báo có hiệu lực đó.

Không có biểu mẫu nào được cung cấp cho yêu cầu loại trừ. Bất kỳ Thành Viên Tập Thể nào yêu cầu loại trừ sẽ không được hưởng bất kỳ phần nào trong số tiền giải quyết yêu cầu bồi thường và sẽ không có quyền gửi yêu cầu bồi thường liên quan đến Hạt Santa Clara. Nếu quý vị loại mình khỏi thỏa thuận giải quyết, quý vị sẽ không còn quyền nào phản đối, kháng cáo hoặc đưa ra ý kiến về thỏa thuận giải quyết. Các Thành Viên Tập Thể không gửi yêu cầu loại trừ hợp lệ và kịp thời sẽ bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản của Thỏa Thuận Giải Quyết và bất kỳ phán quyết nào được đưa ra trong vụ kiện nếu thỏa thuận giải quyết được Tòa Án chấp thuận.

D. Không Hành Động

Nếu quý vị không hành động, quyền của quý vị sẽ bị ảnh hưởng. Quý vị sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa Thuận Giải Quyết và quý vị sẽ đồng ý hủy bỏ các yêu cầu bồi thường có trong Thỏa Thuận Giải Quyết. Tuy nhiên, vì quý vị không nộp đơn yêu cầu bồi thường nên quý vị sẽ không được hưởng bất kỳ khoản tiền nào từ thỏa thuận giải quyết.

9. PHIÊN ĐIỀU TRẦN CHẤP THUẬN CUỐI CÙNG ĐỐI VỚI THỎA THUẬN GIẢI QUYẾT ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Phiên Điều Trần Chấp Thuận Cuối Cùng về tính công bằng và đầy đủ của thỏa thuận giải quyết được đề xuất, kế hoạch phân bổ, phần thưởng khuyến khích cho Nguyên Đơn và yêu cầu của luật sư Cố Vấn Tập Thể về phí, chi phí và phí tổn của luật sư, cùng các vấn đề khác sẽ được tổ chức vào **lúc 9 giờ sáng, ngày 8 tháng 12 năm 2022** tại Phòng Xử Án 4 (tầng 5) của Tòa Sơ Thẩm Hoa Kỳ phụ trách Khu Vực Bắc California, tọa lạc tại 280 South 1st Street, San José, CA 95113.

Quý vị có thể tham dự Phiên Điều Trần Chấp Thuận Cuối Cùng và được lắng nghe ngay cả khi quý vị không phản đối thỏa thuận giải quyết. Phiên Điều Trần Chấp Thuận Cuối Cùng có thể được tiếp tục tổ chức vào một ngày khác mà không cần thông báo thêm. Nếu quý vị dự định tham dự Phiên Điều Trần Chấp Thuận Cuối Cùng, quý vị nên truy cập trang web về thỏa thuận giải quyết để xác nhận ngày, giờ và địa điểm.

10. TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN

Truy cập trang web santaclaraoverdetection.com, nơi quý vị sẽ tìm thấy Thỏa Thuận Giải Quyết, mẫu đơn yêu cầu bồi thường và tất cả các tài liệu liên quan khác về vụ việc này.

Quý vị cũng có thể xem sổ ghi án của Tòa Án về vụ việc này, với một khoản phí, thông qua hệ thống Truy Cập Công Khai vào Hồ Sơ Điện Tử của Tòa Án (PACER) tại <https://ecf.cand.uscourts.gov>, hoặc bằng cách đến văn phòng Thư Ký của Tòa Sơ Thẩm Liên Bang phụ trách Khu Vực Bắc California, 280



South 1st Street, San José, CA 95113, trong khoảng thời gian từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ ngày nghỉ của Tòa Án.

VUI LÒNG KHÔNG GỌI ĐIỆN TỚI TÒA ÁN HOẶC VĂN PHÒNG THƯ KÝ TÒA ÁN ĐỂ HỎI VỀ THỎA THUẬN GIẢI QUYẾT NÀY HOẶC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG.

Quý vị cũng có thể liên hệ với Cán Bộ Quản Lý Phụ Trách Thanh Toán Tiền Bồi Thường qua email tại info@santaclaraverdetention.com. Bao gồm tên vụ việc (*Vụ Kiện giữa Camarlinghi và Hạt Santa Clara*) trong dòng chủ đề email của quý vị.

Quý vị cũng có thể liên hệ với Akeeb Dami Animashaun, một trong những luật sư đại diện cho Tập Thể. Quý vị có thể gọi cho luật sư này theo số 929.266.3971 hoặc gửi email cho luật sư theo địa chỉ animashaun@pm.me.

Nếu địa chỉ của quý vị thay đổi hoặc khác với địa chỉ trên phong bì được gửi kèm theo Thông Báo này, vui lòng thông báo ngay cho Cán Bộ Quản Lý Phụ Trách Thanh Toán Tiền Bồi Thường.

ID Thông Báo của Quý Vị: [ID Thông Báo]

Mã PIN của Quý Vị: [Mã PIN]





THÔNG BÁO THỎA THUẬN GIẢI QUYẾT - 8
Camarlinghi v. Santa Clara County, NO. 21-CV-03020-EJD (N.D. CAL.)
SANTACLARAVERDETENTION.COM

Camarlinghi v Santa Clara County

PO Box 23459

Jacksonville, FL 32241-3459

Notice ID: [Notice ID]

PIN: [PIN]



[name]

[addressline]

[city], [state] [zip]

MẪU ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN VỤ VIỆC TẬP THỂ

Vụ Việc giữa Camarlinghi và Hạt Santa Clara, cùng những người khác

Tòa Sơ Thẩm Liên Bang phụ trách Khu Vực Bắc California, Số: 21-cv-03020-EJD

HOÀN THÀNH PHẦN SAU NẾU QUÝ VỊ MUỐN THAM GIA THỎA THUẬN GIẢI QUYẾT

THỜI HẠN: NGÀY 4 THÁNG 9 NĂM 2023

Để được xem xét tham gia thỏa thuận giải quyết, quý vị phải hoàn thành biểu mẫu này và gửi thư đảm bảo, có dấu bưu điện không muộn hơn thời hạn nêu trên, đến địa chỉ:

CAMARLINGHI v SANTA CLARA, PO BOX 23459, JACKSONVILLE, FL 32241-3459

Quý vị cũng có thể hoàn tất và gửi đơn yêu cầu bồi thường trực tuyến tại **santaclaraoverdetention.com**.

NẾU QUÝ VỊ KHÔNG GỬI ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG HOÀN TẤT TRƯỚC THỜI HẠN TRÊN, QUÝ VỊ SẼ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬN BẤT KỲ KHOẢN TIỀN NÀO TỪ THỎA THUẬN GIẢI QUYẾT NÀY.

Tên Đầy Đủ: _____ Ngày Sinh: _____

Địa Chỉ: _____

Điện Thoại: _____ Email (nếu có): _____

Tôi muốn tham gia thỏa thuận giải quyết với tư cách là một thành viên tập thể và tôi từ bỏ quyền phản đối hoặc loại trừ bản thân khỏi thỏa thuận giải quyết.

Tôi tuyên bố theo hình phạt về tội khai man theo quy định pháp luật của Hoa Kỳ rằng những tuyên bố và thông tin mà tôi cung cấp ở trên là chính xác và đúng sự thật.

Thực hiện tại (thành phố và tiểu bang) _____
vào (ngày) _____.

Chữ Ký: _____

Nếu quý vị muốn nhận séc thanh toán yêu cầu bồi thường qua đường bưu điện tại một địa chỉ khác với địa chỉ nêu trên, hãy cung cấp thông tin tại đây:

Administrator use only – Do not mark below the line

581

Docket

Received

Postmarked